

**รายงานผล
การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก
มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
ตามภารกิจ
ประจำปี พ.ศ.2568**

คำนำ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมเป็นการกระทำหรือกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วม ในกิจกรรมและการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งรวมถึงการรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การร่วมดำเนินการ การร่วมวางแผน การร่วมกำกับและติดตาม และการร่วมประเมินผล เพื่อให้บุคคลภายนอก รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมและการดำเนินงานของหน่วยงาน

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือการประเมิน ITA ประจำปี พ.ศ. 2568 ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานสื่อสารหรือเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือสาธารณชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน พร้อมทั้งให้หน่วยงานเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอก ให้สาธารณชนได้รับทราบเกี่ยวกับการนำผลจากการมีส่วนร่วมไปดำเนินการจริงในหน่วยงาน

กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ มหาวิทยาลัยพะเยา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ประจำปี พ.ศ. 2568 ฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานตามภารกิจ ของหน่วยงานให้เกิดผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ร่วมกันต่อไป

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
คำนำ	
สารบัญ	
ส่วนที่ 1 กระบวนการมีส่วนร่วม	1
ความหมายของการมีส่วนร่วม	1
รูปแบบของการมีส่วนร่วม	1
ส่วนที่ 2 การจัดโครงการ/กิจกรรม/ประชุม เพื่อเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม	4
- ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนการดำเนินงาน กยศ.	
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานดูแลนิสิตหอพัก	

ส่วนที่ 1

กระบวนการมีส่วนร่วม

ความหมายของการมีส่วนร่วม

การมีส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการคิด ริเริ่ม การพิจารณาตัดสินใจการร่วมปฏิบัติและร่วมรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ อันมีผลกระทบถึงตัวประชาชนเอง

การมีส่วนร่วมเป็นการร่วมมือของประชาชน ไม่ว่าจะปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มคนที่เห็นพ้องต้องกันและเข้ามาร่วมรับผิดชอบเพื่อดำเนินการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ต้องการกระทำผ่านกลุ่มหรือองค์การ เพื่อให้บรรลุถึงความเปลี่ยนแปลงที่พึงประสงค์

การมีส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคล ได้มีส่วนช่วยเหลือระหว่างกัน ด้วยจิตใจและอารมณ์ของแต่ ละบุคคลในการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติงานและร่วมรับผิดชอบในเรื่องต่างๆที่มีผลกระทบต่อ ส่วนรวมในการบริหารจัดการ เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของสังคม

การมีส่วนร่วม คือการที่ประชาชนจะต้องเข้าไปมีส่วนในการตัดสินใจระดับต่างๆ ทางการจัดการบริหาร และทางการเมือง เพื่อกำหนดความต้องการในชุมชนของตน

รูปแบบของการมีส่วนร่วม

การมีส่วนร่วมของประชาชนที่แท้จริง จึงหมายถึง การที่ประชาชนหรือชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของตนเองในการจัดการและควบคุมการใช้ทรัพยากร และปัจจัยการผลิตที่มีอยู่ในสังคมเพื่อประโยชน์ต่อการดำรงชีพ ทางเศรษฐกิจและสังคม และการตัดสินใจต่างๆ เกี่ยวกับโครงการที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับร่วมกัน กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) เป็นแนวคิดใหม่ที่มีรากฐานมาจากแนวคิดของระบอบประชาธิปไตย เป็นกระแสของความคิดที่ทำให้ผู้คนในสังคมตระหนักดีว่า การดำเนินกิจการใด ๆ ก็ตาม ผู้ที่ได้รับผลกระทบและมีส่วนได้เสียควรเป็นผู้มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะความคิด การปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ในยุคปัจจุบัน จึงต้องประยุกต์แนวคิดให้ตอบรับกับแนวคิด ประชาธิปไตย โดยต้องสร้างกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน อันเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน และเป็นส่วนสำคัญของแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนกลุ่มที่มีส่วนได้เสียและได้รับผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต ดังนั้น การพัฒนาจึงเริ่มจากความต้องการของชุมชนแทนความต้องการ ของหน่วยงานภาครัฐ

รูปแบบของการมีส่วนร่วมที่ดำเนินอยู่โดยทั่วไปสามารถสรุปได้เป็น 4 รูปแบบคือ

1. การรับรู้ข่าวสาร (Public Information) ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับการ แจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดของโครงการที่จะดำเนินการ รวมทั้งผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ การได้รับแจ้งข่าวสารดังกล่าวจะต้องเป็นการแจ้งก่อนที่จะมีการตัดสินใจดำเนินโครงการ

2. การปรึกษาหารือ (Public Consultation) เป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมที่มีการจัดการหารือ ระหว่างผู้ดำเนินการโครงการกับประชาชนที่เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบ เพื่อรับฟังความคิดเห็น และตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความเข้าใจในโครงการและกิจกรรมมากขึ้น

3. การประชุมรับฟังความคิดเห็น (Public Meeting) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชน และฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการหรือกิจกรรม และผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจในการทำโครงการหรือกิจกรรมนั้น ได้ใช้เวทีสาธารณะในการทำความเข้าใจ และค้นหาเหตุผลในการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมในพื้นที่นั้น ซึ่งมี หลายรูปแบบ ได้แก่

3.1 การประชุมในระดับชุมชน (Community Meeting) โดยจัดขึ้นในชุมชนที่ได้รับผลกระทบ จากโครงการ โดยเจ้าของโครงการหรือกิจกรรมจะต้องส่งตัวแทนเข้าร่วม เพื่ออธิบายให้ที่ประชุมทราบถึงลักษณะ โครงการและผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและตอบข้อซักถาม

3.2 การประชุมรับฟังความคิดเห็นในเชิงวิชาการ (Technical Hearing) สำหรับโครงการที่มีข้อโต้แย้งในเชิงวิชาการ จำเป็นจะต้องเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาจากภายนอกมาช่วยอธิบายและให้ความเห็นต่อ โครงการ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมต้องได้รับทราบผลดังกล่าวด้วย

3.3 การประชาพิจารณ์ (Public Hearing) เป็นเวทีในการเสนอข้อมูลอย่างเปิดเผย ไม่มีการปิดบังทั้งฝ่ายเจ้าของโครงการและฝ่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากโครงการ ซึ่งจะต้องมีองค์ประกอบ ของผู้เข้าร่วมที่เป็นที่ยอมรับ มีหลักเกณฑ์และประเด็นในการพิจารณาที่ชัดเจน และแจ้งให้ทุกฝ่ายทราบ ทัวกัน

4. การร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) เป็นเป้าหมายสูงสุดของการมีส่วนร่วมของ ประชาชน ซึ่งประชาชนจะมีบทบาทในการตัดสินใจได้เพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของคณะกรรมการที่เป็น ผู้แทนประชาชนในพื้นที่

ลักษณะที่สำคัญของการมีส่วนร่วมว่าเป็นเรื่องของกระบวนการ ซึ่งได้สรุปถึงขั้นตอน ของการมีส่วนร่วมได้ 4 ขั้นตอนหลักๆ ดังนี้

1. มีส่วนร่วมในการคิด ศึกษา และค้นคว้า หาปัญหาและสาเหตุของปัญหาตลอดจนความต้องการของชุมชน

2. มีส่วนร่วมในการวางนโยบาย หรือแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม เพื่อลดและแก้ไขปัญหา

3. มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการจัดหรือปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากร อย่างมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมาย

4. มีส่วนร่วมในการควบคุมติดตามและประเมินผลการทำงาน การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม จำเป็นต้องใช้วิธีการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมในการนำพา ข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐบาลหรือเอกชน ไปสู่ประชาชนผู้เป็นเป้าหมาย สิ่งสำคัญในการกระตุ้นและสร้าง แรงจูงใจให้ประชาชน หรือชุมชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลที่ต้องการสื่อสารนั้น ต้องอาศัย กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพราะถือว่าเป็นส่วนช่วยให้กระบวนการติดต่อสื่อสารสัมพันธ์ หรือ แลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างสมาชิกในสังคม เป็นไปได้โดยสะดวกขึ้น กล่าวคือ ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนาชุมชน ให้มีความเข้มแข็งเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนสู่การแก้ไขปัญหาของสังคม และประเทศชาติได้

ส่วนที่ 2

กิจกรรม/ประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนการดำเนินงานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนการดำเนินงานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยมี ดร. วุฒิชัย ไชยรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต วิทยากรหลักกล่าวต้อนรับ และกล่าวถึงการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และได้รับเกียรติจาก ดร. ชัยณรงค์ ภัคปธานนท์ อดีตผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พร้อมด้วย นางสาวสิริวิมล เมธมิตร โภทสร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารบุคคลกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รวมถึงผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ และบุคลากรกองพัฒนาคูณภาพนิสิตและนิสิตพิการ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และ นางสาวอำนาจพร ชิตวงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาคูณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ดร.กลางวารี ไชยวุฒิ นางธัญญาพิชชา สิงห์สิทธิ์ เป็นผู้ดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน

โดยมีประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน ในด้านการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ประเด็นการมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม

1. เพื่อพบปะเยี่ยมเยียน และสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปฏิบัติงานการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
 2. เพื่อติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน ในด้านการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
- สรุปข้อมูลผู้มีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต อดีตผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตั้งแต่ปี 2561 ฝ่ายบริหารบุคคลกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผู้อำนวยการกองพัฒนาคูณภาพนิสิตและนิสิตพิการ หัวหน้างาน/ศูนย์ และผู้ปฏิบัติงานด้านกิจการนิสิตและพัฒนาคูณภาพนิสิต รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาจากคณะ วิทยาศาสตร์ และบุคลากรกองพัฒนาคูณภาพนิสิตและนิสิตพิการ มหาวิทยาลัยพะเยา บุคลากรกองกิจการนิสิตทั้งสิ้น 25 คน

ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

1. ผู้เข้าร่วม ได้รับงานผลการดำเนินงาน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน แนวทางในการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และด้านกิจการนิสิต ด้านคุณภาพนิสิต เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ด้านพัฒนาคูณภาพนิสิต โดยผู้เข้าร่วมโครงการ ได้เสนอให้ส่วนกลางทำการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง สร้างความเข้าใจให้กับผู้กู้ยืมโดยละเอียด ให้กองทุนตรวจเอกสารและดำเนินการโอนเงินให้กับนิสิตอย่างรวดเร็ว
 2. ผู้เข้าร่วม ได้มีการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา คณะ วิทยาศาสตร์ เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคูณภาพนิสิตและนิสิตพิการด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ด้านพัฒนาคูณภาพนิสิต ต่อไป
- การนำผลจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถนำประเด็นการมีส่วนร่วม ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาการดำเนินงานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ด้านพัฒนาคูณภาพนิสิต รวมทั้งสามารถถ่ายทอดประเด็นการมีส่วนร่วม ที่ได้เรียนรู้และถอดบทเรียนในหน่วยงาน ทั้งนี้ งานทุนการศึกษา กองพัฒนาคูณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ได้รวบรวมข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในโครงการ ดังกล่าว โดยจะได้นำเสนอแก่มหาวิทยาลัยฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การสนับสนุนเพื่อการขับเคลื่อนการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น



[see facebook](#) [see Twitter](#)

กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ

จัดประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ จัดประชุมผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เพื่อถอดบทเรียนการดำเนินงานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยมี ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ และกล่าวถึงการขับเคลื่อนการทำงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และได้รับเกียรติจาก ดร.ชัยณรงค์ กัจฉปานนท์ อดีตผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พร้อมด้วย นางสาวสิริวิมล เอี่ยมไกรสร ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รวมถึงผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาจากคณะ วิทยาลัย และบุคลากรกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และนางสาว อำนวยพร ชัตติวงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ดร.กลางวารีย์ ไชยวุฒิ นางธัญญ์พิชฌา สิงห์สถิตย์ เป็นผู้ดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน

โดยมีประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน ในด้านการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ประเด็นการมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม

1. เพื่อพบปะเยี่ยมเยียน และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ปฏิบัติงานการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
2. เพื่อติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน ในด้านการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

สรุปข้อมูลผู้มีส่วนร่วม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต อดีตผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ตั้งแต่ปี 2561 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ หัวหน้างาน/ศูนย์ และผู้ปฏิบัติงานด้านกิจการนิสิตและพัฒนาคุณภาพนิสิต รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาจากคณะ วิทยาลัย และบุคลากรกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ มหาวิทยาลัยพะเยา บุคลากรกองกิจการนิสิตทั้งสิ้น 25 คน

ผลจากการมีส่วนร่วม

1. ผู้เข้าร่วม ได้รายงานผลการดำเนินงาน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน แนวทางในการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และด้านกิจการนิสิต ด้านคุณภาพนิสิต เพื่อนำมาเป็นแนวทาง

ในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาด้านพัฒนาคุณภาพนิสิต โดยผู้เข้าร่วมโครงการ ได้เสนอให้ส่วนกลางทำการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง สร้างความเข้าใจให้กับผู้กู้ยืมโดยละเอียด ให้กองทุนตรวจเอกสารและดำเนินการโอนเงินให้กับนิสิตอย่างรวดเร็ว

2. ผู้เข้าร่วม ได้มีการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา คณะ วิทยาลัย เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาการดำเนินงานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ด้านพัฒนาคุณภาพนิสิต ต่อไป

การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน

ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถนำประเด็นการมีส่วนร่วม ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาการดำเนินงานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ด้านพัฒนาคุณภาพนิสิต รวมทั้งสามารถถ่ายทอดประเด็นการมีส่วนร่วม ที่ได้รับแก่บุคลากรภายในหน่วยงาน ทั้งนี้ งานทุนการศึกษา กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ได้รวบรวมข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในโครงการ ดังกล่าว โดยจะได้เสนอแก่มหาวิทยาลัยพิจารณา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การสนับสนุนเพื่อการขับเคลื่อนการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ประชุมคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานดูแลนิสิตหอพัก มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2567

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 10.30 น. – 12.00 น. กองพัฒนาคณาจารย์และนิสิตหอพัก งานส่งเสริมคุณภาพชีวิตนิสิต ได้จัดประชุม คณะกรรมการกำกับการดำเนินงานดูแลนิสิตหอพัก มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมี ดร.วุฒิชัย ไชยรัตน์คำ รองอธิการบดีฝ่าย คุณภาพนิสิต เป็นประธาน กล่าวเปิดประชุมและได้ร่วมกันพิจารณาการดูแลนิสิตหอพักมหาวิทยาลัยพะเยา และมี ดร.จารุวรรณ โปษยานนท์ กล่าวถึงภาพ ผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมด้วย นางสาวฉันทพร ชีตวงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาคณาจารย์และนิสิตหอพัก รวมถึงผู้ปฏิบัติงานผู้จัดการหอพัก เข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดยมีประเด็นการมีส่วนร่วมดังนี้

1. เพื่อพบปะและสร้างความสัมพันธ์อันดี กับผู้ปฏิบัติงานผู้จัดการหอพัก มหาวิทยาลัยพะเยา
2. เพื่อติดตามการดำเนินงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนวทางการดำเนินงานดูแลนิสิตหอพัก มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกัน

สรุปข้อมูลของผู้นิพนธ์ร่วม
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต (ดร.วุฒิชัย ไชยรัตน์คำ) ผู้ช่วยอธิการบดี (ดร.จารุวรรณ โปษยานนท์) ผู้อำนวยการกองพัฒนาคณาจารย์และนิสิตหอพัก (นางสาวฉันทพร ชีตวงศ์) หัวหน้างาน/ศูนย์ และผู้ปฏิบัติงานดูแลนิสิตหอพัก มหาวิทยาลัยพะเยา (ผู้จัดการหอพัก)ทั้งสิ้น 33 คน ผลจากการมีส่วนร่วม

1. ผู้เข้าร่วม ได้มีการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารหน่วยงาน ผู้จัดการหอพักมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานดูแลนิสิตหอพักมหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป
2. ผู้เข้าร่วม ได้รายงานผลการดำเนินงาน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมทั้งเสนอแนวทางในการดูแลนิสิตหอพักมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อ นำมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานด้านดูแลนิสิตหอพักมหาวิทยาลัยพะเยา โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้เสนอให้ส่วนกลาง ทำการประชาสัมพันธ์ ข้อปฏิบัติและข้อห้าม บนตงโทษของผู้อำนวยการฝ่ายหอพักในหอพักมหาวิทยาลัย รวมถึงระบบการดูแลช่วยเหลือนิสิต ที่พักอาศัยภายในหอพักให้ทั่วถึง เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้จัดการหอพักและนิสิตภายในหอพักทราบ ตลอดจนเห็นควรให้มีการเพิ่มรายชื่อใน คำสั่ง และให้จัดการประชุมอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง

การนำผลมาปรับรูปพัฒนาการดำเนินงาน
ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถนำประเด็นการมีส่วนร่วม ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อดูแลนิสิตหอพักมหาวิทยาลัยพะเยา รวมถึงสามารถ ถ่ายทอดประเด็นการมีส่วนร่วม ที่ได้เรียนรู้จากการรับฟังความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในประชุมดังกล่าว โดยจะได้เสนอแก่มหาวิทยาลัย พิจารณา และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนเพื่อการขับเคลื่อนการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นต่อไป



[ดูที่ facebook](#) [ดูที่ Twitter](#)

กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ จัดประชุมคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานดูแลนิสิตหอพักมหาวิทยาลัยพะเยา

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 10.30 น. – 12.00 น. กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ได้โดยงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตนิสิต ได้จัดประชุมคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานดูแลนิสิตหอพักมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมี ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต เป็นประธาน กล่าวเปิดประชุมและได้เน้นย้ำถึงการดูแลนิสิตหอพักมหาวิทยาลัยพะเยา และมี ดร.จากรุวรรณ โปษยานนท์ กล่าวทักทายผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมด้วย นางสาวอำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ รวมถึงผู้ปฏิบัติงานผู้จัดการหอพัก เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

ประเด็นการมีส่วนร่วมดังนี้

1. เพื่อพบปะและสร้างความสัมพันธ์อันดี กับผู้ปฏิบัติงานผู้จัดการหอพัก มหาวิทยาลัยพะเยา
2. เพื่อติดตามการดำเนินงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนวทางการดำเนินงานดูแลนิสิตหอพักมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกัน

สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต (ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ) ผู้ช่วยอธิการบดี (ดร.จากรุวรรณ โปษยานนท์) ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ (นางสาวอำนวยการ ชติวงศ์) หัวหน้างาน/ศูนย์ และผู้ปฏิบัติงานดูแลนิสิตหอพัก มหาวิทยาลัยพะเยา (ผู้จัดการหอพัก) ทั้งหมด 33 คน

ผลจากการมีส่วนร่วม

1. ผู้เข้าร่วม ได้มีการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารหน่วยงาน ผู้จัดการหอพัก มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานดูแลนิสิตหอพักมหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป
2. ผู้เข้าร่วม ได้รายงานผลการดำเนินงาน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมทั้งเสนอแนวทางในการดูแลนิสิตหอพักมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานด้านดูแลนิสิตหอพักมหาวิทยาลัยพะเยา โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้เสนอให้ส่วนกลางทำการประชาสัมพันธ์ ข้อปฏิบัติ และข้อห้าม บทลงโทษของผู้เข้าพักอาศัยในหอพักมหาวิทยาลัย รวมถึงระบบการดูแลช่วยเหลือนิสิตที่เข้าพักอาศัยภายในหอพักฯ ให้ทั่วถึง เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้จัดการหอพักและนิสิตภายในหอพักทราบ ตลอดจนเห็นควรให้มีการเพิ่มรายชื่อในคำสั่ง และให้จัดการประชุมอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง

การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน

ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถนำประเด็นการมีส่วนร่วม ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อดูแลนิสิตหอพักมหาวิทยาลัยพะเยา รวมทั้งสามารถถ่ายทอดประเด็นการมีส่วนร่วม ที่ได้รับการรับฟังความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในประชุมดังกล่าว โดยจะได้เสนอแก่มหาวิทยาลัยพิจารณา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนเพื่อการขับเคลื่อนการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นต่อไป

